

**ĐẢNG BỘ KHÔI CÁC CƠ QUAN TW  
ĐẢNG ỦY THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM**

\*

**Số 1043-CV/ĐU**  
*V/v gửi tài liệu tuyên truyền*

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024*

*Kính gửi:* - Các đảng ủy cơ sở  
- Các chi bộ trực thuộc

Ngày 24/10/2024 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Công văn số 2096-CV/ĐUK về việc gửi tài liệu tuyên truyền “Đề cương tuyên truyền 76 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2024). Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên nội dung Tài liệu tuyên truyền (*gửi kèm Công văn này*).

Đề nghị các đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPĐU.



**Đỗ Thị Trang**



## ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

76 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương  
(07/11/1948 - 07/11/2024)

### I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI

#### 1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1948, tại căn cứ địa Việt Bắc, các cơ quan Trung ương lúc đó ở phân tán, xa nhau nên việc sinh hoạt của chi bộ không thuận lợi do đó, Hội nghị toàn thể chi bộ cơ quan Trung ương vào ngày 01/11/1948 đã đề nghị thành lập Liên chi cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay). Ngay sau đó, Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập vào ngày 07/11/1948 tại Chiến khu Việt Bắc (theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Thường vụ Trung ương Đảng). Sự ra đời của Liên chi các cơ quan Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần đưa công cuộc kháng chiến kiến quốc đi đến thắng lợi, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Qua các thời kỳ của cách mạng, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Đảng bộ Khối đã trải qua 4 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại, có những giai đoạn được đưa về trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW về lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 đảng bộ khối (Khối I, Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại) và Ban Cán sự Đảng Ngoại nước. Từ một Đảng bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ gồm mấy trăm đảng viên, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 61 đảng bộ trực thuộc với 78.432 đảng viên, sinh hoạt trong 5.529 chi bộ<sup>1</sup>.

Là tổ chức đảng bao gồm các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, qua 76 năm xây dựng và phát triển, theo yêu cầu của mỗi giai đoạn lịch sử, thời kỳ cách mạng khác nhau, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng

<sup>1</sup> Số liệu tính đến ngày 30/6/2024.

dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

## **2. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương**

Việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương là một trong những chủ trương quan trọng của Trung ương Đảng và Bác Hồ nhằm đáp ứng nguyện vọng của các chi bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ quan Trung ương ở Việt Bắc. Sự ra đời của Liên chi cơ quan Trung ương lúc đó, giải quyết được 3 vấn đề quan trọng:

(1) Tại thời điểm năm 1948, công tác phát triển đảng, cán bộ trong các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương ngày càng tăng; sinh hoạt đảng gặp nhiều khó khăn do các cơ quan Trung ương phân tán nhiều nơi. Việc tổ chức lại bộ máy của cấp ủy đảng, chi bộ và sinh hoạt đảng ở Trung ương lúc này cần thiết nhằm giải quyết những khó khăn nêu trên.

(2) Đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác chỉnh huấn, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ đang công tác ở các cơ quan Trung ương. Việc huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ của Liên chi cơ quan không chỉ thực hiện ở các cơ quan trong Liên chi cơ quan mà còn mở rộng đến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

(3) Góp phần thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác đảng và tổ chức việc sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan Trung ương.

## **II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

Tiếp nối truyền thống 76 năm xây dựng và phát triển, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác:

(1) Công tác xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại; ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao; tiến hành tổng kết thực tiễn và lựa chọn những khâu đột phá để tổ chức thực hiện.

(2) Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, và Kết luận 21-KL/TW) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối các

cơ quan Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện... Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả hơn trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

(3) *Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.* Đảng ủy Khối và các cấp ủy có nhiều đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với đặc thù và điều kiện thực tiễn ở Đảng bộ Khối, trong đó ưu tiên giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập mới nảy sinh từ thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để chỉ đạo thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai theo đúng Quy chế làm việc; giải quyết công việc theo thẩm quyền, đảm bảo sự lãnh đạo tập thể; công tác chính trị tư tưởng và tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, góp phần cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng để cán bộ, đảng viên thấm nhuần và tránh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, tài sản, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; coi trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm; mở rộng địa bàn, lĩnh vực giám sát; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành trong toàn Đảng bộ; đổi mới trong lựa chọn nội dung và điều hành các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, thực hiện nghiêm chương trình công tác toàn khóa, hằng năm và chỉ bổ sung, bàn và quyết định những vấn đề lớn có tác động đến toàn Đảng bộ, phức tạp mới nảy sinh từ thực tiễn hoặc theo sự chỉ đạo của Trung ương... Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với những thành tích và đóng góp đã đạt được trên chặng đường 76 năm qua, Đảng bộ Khối và nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được

tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Đây là niềm vinh dự, tự hào, cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với tập thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

### III. NHỮNG TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP

Những giá trị truyền thống tốt đẹp và hết sức quý báu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được khái quát ở các điểm chính, như sau:

**Một là, truyền thống phát huy dân chủ.** Dân chủ trong xây dựng mục tiêu, lý tưởng, trong hoạch định đường lối phát triển của Đảng bộ; trong thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Dân chủ trong công tác tham mưu các chủ trương, đường lối cho Đảng và xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dân chủ của Đảng bộ còn được thể hiện trong sinh hoạt tư tưởng, trong công tác cán bộ... Đó là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, thể hiện trong tham mưu các chủ trương, đường lối, chính sách hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân.

**Hai là, truyền thống đoàn kết.** Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ theo nguyên tắc của Đảng, trên cơ sở tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Tinh thần đoàn kết đó, đã được hun đúc qua các thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên của Đảng bộ, trải qua các thời kỳ cách mạng, vượt qua bao khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

**Ba là, sự tỏa sáng về trí tuệ.** Trí tuệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối được hiện thực hóa thành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật tham mưu cho Đảng và Nhà nước. Đó là những chủ trương, đường lối, chính sách, luật pháp đúng ý Đảng, hợp lòng Dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

**Bốn là, sự đổi mới.** Đổi mới vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng được Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là sự đổi mới trong công tác tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật cho Đảng và Nhà nước sao cho đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng của dân tộc; là sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp và trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, đảm bảo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

**Năm là, sự phát triển.** Sự phát triển thể hiện trong xây dựng tổ chức, từ một Liên chi nhỏ bé, qua quá trình xây dựng, kế thừa giá trị tinh hoa của thế hệ đi trước, phát triển thành Đảng bộ lớn mạnh ngày hôm nay. Đó là sự kế thừa và phát

huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, để Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh.

#### IV. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn 76 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

*Một là*, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí và phát huy dân chủ, đề cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá của cán bộ, đảng viên và nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

*Hai là*, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; thường xuyên chăm lo công tác cán bộ. Cán bộ, đảng viên phải chủ động, tích cực học tập, trau dồi lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để tự nâng cao năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

*Ba là*, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Đảng ủy Khối và các cấp ủy. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức, hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường và chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

*Bốn là*, tăng cường, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và trong các lĩnh vực nhạy cảm.

*Năm là*, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể, bảo đảm phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đóng góp trực tiếp vào việc tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách hợp lòng dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.

#### V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Tình hình thế giới, khu vực trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xu hướng đa cực, đa trung tâm ngày càng định hình rõ nét. Các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng rõ rệt, tác động sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu. Trong nước, nền kinh tế nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại đang kéo dài

nhiều năm như hạn hán, bão lụt, xâm phạm mặn... toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân và hệ thống chính trị đang nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, phát huy tinh thần “*tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc*”, lấy đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng làm động lực, huy động mạnh mẽ sức dân, gắn kết chặt chẽ ý Đảng với lòng Dân làm nền tảng để tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, qua đó góp phần bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt, hiệu quả của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

*Thứ hai*, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng, năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, góp phần tích cực xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

*Thứ ba*, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW; Kết luận số 01-KL/TW và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW. Trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

*Thứ tư*, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt,

năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

*Thứ năm*, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; chủ động xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.

*Thứ sáu*, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là dân vận trong các cơ quan nhà nước; kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình về công tác dân vận. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Khơi dậy trong thanh niên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực học tập, lao động sáng tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác; đẩy mạnh việc tập hợp và thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động, học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

*Thứ bảy*, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội XIV của Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chúng ta có quyền tự hào về bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của các lớp thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước. Kế tục và phát huy truyền thống cao quý đó, chúng ta tin tưởng rằng: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện./.